

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน
2. เพื่อเปรียบเทียบ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แยกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แยกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แยกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ครึ่งเรือนละ 1 คน จำนวน 1,240 คน จาก 1,240 ครัวเรือน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 303 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย และการสุ่มแบบบังเอิญ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน

ตอนที่ 2 เป็นคำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F -test) (One way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 303 คน จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในหมู่ที่ 7, และหมู่ที่ 8 บ้านหัวคู และบ้านโคกเลื่อนหมู่บ้านละ 32 คน รองลงมาคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวกาเหรายู จำนวน 26 คน

หมู่ที่ 4,9,10,12 บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองหัวเต่า บ้านโคกลำม บ้านโคกลำม จำนวน 24 คน หมู่ที่ 3,5 บ้านหัวช้าง บ้านขามเรียน จำนวน 23 คน หมู่ที่ 13 บ้านหนองบึง จำนวน 21 คน หมู่ที่ 2,6 บ้านหนองนาใน บ้านโคกสว่าง จำนวน 18 คน และ หมู่ที่ 11 บ้านโนนอุดม จำนวน 14 คน

2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาสงบความเรียบร้อย ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามเรียงลำดับจากจำนวนมากไปน้อย คือ ควร ก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนนให้ครบทุกสาย รองลงมาคือ ควร เพิ่มหลอดไฟฟ้าตามเสาไฟฟ้าให้ครบถนนทุกสาย ควรขยายระบบประปาภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง ควรสนับสนุนเยาวชนให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ อบต. ควร ส่งเสริมสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีรายได้เสริมในการเลี้ยงชีพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน ควรจัดหาถังขยะบริการประชาชน ควร ฝึกอบรมด้านอาชีพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควรส่งเสริมประชาชนป้องกันตนเองโดย อบต. สนับสนุนงบประมาณ ควรหาที่ทิ้งขยะให้ห่างไกลเขตชุมชน

อภิปรายผล

จากการศึกษาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการติดตั้งและขยายระบบประปาเพียงบางหมู่บ้าน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวยังไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างสาธารณะครบทุกถนน เป็นเพราะงบประมาณปี 2552 มีการโอนล่าช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเป็นประจำ คือมีการอบรมในช่วงเวลาที่มีโรคติดต่อระบาด เท่านั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเพียงบางช่วงเวลา ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานติดต่อจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดภัยเสพติด และได้ดำเนินการเพียงบางหมู่บ้านเท่านั้น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อยู่ในระหว่างการเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับผังเมืองของตำบล ซึ่ง เป็นเรื่องใหม่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการการปลูกป่าทดแทน แต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ สามารถทำได้เพียงบางส่วน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังไม่มีที่ทิ้งขยะของตนเอง เพราะประชาชนยังสามารถรับผิดชอบการทิ้งขยะได้
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังไม่ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เยาวชนมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการเพียงโอกาส เช่น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น

10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังไม่ได้ส่งเสริม ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานมากเท่าที่ควร จะมีเฉพาะการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเรื่องการทำประชาคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ยังไม่ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์ด้านประเพณี วัฒนธรรม ส่วนด้านอื่น ๆ มีการดำเนินงานเป็นบางครั้งเท่านั้น

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับธิดารัตน์ ชารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เคนดวง สุนทรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับสมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาที่พบไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ

เดือนเพ็ญ แสงสายรุ้ง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยการตรวจสอบยุทธศาสตร์ การกำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านคู่อี่ โดยใช้นักเรียนเป็นสื่อ ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์กำจัดขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการกำจัดขยะมีผลอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ อรรถพล แก้วมนตรี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับทวิศักดิ์ ปึกษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 198 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่ได้ทำประชาคมไว้กับแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
2. พื้นที่โดยรวมของตำบลหนองบัวมีลักษณะโดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถดำเนินงานได้ในลักษณะที่คล้ายกัน
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับการเลือกตั้งจากทุกหมู่บ้าน จึงสามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดของทุกหมู่บ้าน

4. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับความเห็นชอบจากสภาที่มีสมาชิกมาจากทุกหมู่บ้าน จึงทำให้ประชาชนทราบการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีผลทำให้ ประชาชน จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย มีความคิดเห็นต่อระดับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาค้น การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและ พนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมาศ โศคชัยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของ สมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการดำเนิน ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัด มหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวนิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความ คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับชิดารัตน์ ชารสินธุ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ คิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ ชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน พบว่า คณะกรรมการชุมชนมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็น

โดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพรรณธริพา สมศรีดา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลใน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมศักดิ์ วรรณกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ประชาชนที่มีประเภทของ ที่อยู่อาศัยแตกต่างกันและประชาชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับ.001 ทั้ง 6 รายการ ส่วนประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประมวล เกตรา (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการชุมชนเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการชุมชนที่มีอายุ 21-30 ปี มีความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับทุกกลุ่มอายุ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากการศึกษาดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของประชาชน ผู้ศึกษา ได้นำมา กำหนดข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ควรขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งแสงสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อสะดวกในการเดินทางเวลากลางคืนของประชาชน
2. ควรจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
3. ควรขอความร่วมมือกับประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพราะ อบต. ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของอำเภอมิไม่เพียงพอ

4. ควรจัดบริการถังขยะอย่างเพียงพอ และจัดหาที่ทิ้งขยะให้เหมาะสม เพื่อรองรับจำนวนขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน
5. ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีของท้องถิ่น เพราะปัจจุบัน เยาวชนจำนวนหนึ่งละเลยประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
6. พนักงานเทศบาลควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาวิธีการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุด
7. ควรสร้างท่อระบายน้ำให้ครบถน เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาวะน้ำท่วม
8. ควรขยายการบริการประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน เพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต
9. ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมความ ประพฤติที่ดี
10. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัด บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก เช่นการวางท่อระบายน้ำ การติดตั้งไฟฟ้าและ แสงสว่าง การขยายการบริการด้านประปา เป็นต้น

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม